



ประกาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (รอบที่ ๑)

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค, พนักงานบริการ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย), พนักงานบริการ(กำจัดขยะ), นายช่างไฟฟ้า และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี รวม ๕ ตำแหน่ง จำนวน ๖ อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกดังรายละเอียด ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้โดยให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกตำแหน่งมารายงานตัว และทดลองปฏิบัติงาน ในวันที่ ๕ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มด้านอำนวยการ ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิโรจน์ วิโรจนวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รอบที่ ๑  
ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
	<b>ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค</b>	
๑	นายสุริวัฒน์ ตองตาลี	
๒	น.ส.เมขลา ธิโสภา	
	<b>ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)</b> ไม่มีผู้มาสมัครสอบ	
	<b>ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กำจัดขยะ)</b>	
๑	นายไอลาส แสงบูรณ	
๒	นายคชาวุธ ศรีพรามณ	
	<b>ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า</b> ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก	
	<b>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</b>	
๑	น.ส.นรินนุช โคตรผาบ	

(นายประไพ แสนอุบล)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

**หมายเหตุ** ผู้ที่สอบผ่านและขึ้นบัญชีในอันดับสำรองทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  
จะขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี แต่ถ้าในระยะเวลา ๑ ปี มีการเปิดรับสมัครสอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  
ในตำแหน่งเดียวกัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขอสงวนสิทธิ์  
ในการยกเลิกการขึ้นบัญชีในประกาศฉบับนี้